



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 1 / 2566

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด

กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิง
หลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น” ภายใต้
แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและ
กำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
จำนวน 26 โครงการ จากทั้งหมด 106 โครงการ และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการและพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและตอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการ
มานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ 1) ความชัดเจนของโจทย์การวิจัย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานวิจัย 2) กระบวนการวิจัยและ
กระบวนการทำงาน ความร่วมมือกับกลไกและภาคีในระดับพื้นที่เป้าหมาย อาทิ เป้าหมายการขับเคลื่อนงานตาม
พันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัย การออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ศิลปิน ช่างฝีมือท้องถิ่น
ผู้ประกอบการวัฒนธรรม และคนรุ่นใหม่ 3) ความชัดเจนของผลผลิต (Output) และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย
(Value of Money) 4) ศักยภาพของคณะผู้วิจัย การบูรณาการศาสตร์อย่างครบถ้วน และทุนเดิมการทำงานในพื้นที่
และ 5) ตอบโจทย์และเป้าหมายของกรอบการวิจัยด้านการรักษา พื้นฟู สร้างสรรค์คุณค่าทุนทางวัฒนธรรม และสำนัก
ท้องถิ่น และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม โดยรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาโดยละเอียด ดังแสดงตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่ง
หนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญา
รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียด
และกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ บพท. และคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่าน
การพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nrims.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
 กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4712964	สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมทุนทางวัฒนธรรมเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	4712990	ลำเหมืองที่หายไป... ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ	ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3	4712757	กรีซสกุลช่างสงขลา: การสร้างคุณค่าและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	รศ.ดร.สมักร แก้วสุกแสง	มหาวิทยาลัยทักษิณ
4	4713124	การจัดการทุนพหุวัฒนธรรมชุมชนหลังวัดโรมัน (ไทย เวียดนาม จีน) สู่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสำนักกรักท้องถิ่น	ดร.อนันต์ พงศ์ธรรกุลพานิช	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5	4713003	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของประชาคมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสำนักท้องถิ่นในย่านเมืองเก่านครลำปาง	นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
6	4712687	การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสำหรับจัดการทุนทางวัฒนธรรม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสำนักท้องถิ่นในยุคสังคมวิถีใหม่	ผศ.ดร.พงศ์กร จันทราช	มหาวิทยาลัยพาร์อีสเทอร์น
7	4712682	ภูมิทัศน์ของตำนาน: การขับเคลื่อนระบบนิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่แอ่งเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8	4712968	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักกรักท้องถิ่น อำเภอเมืองกาญจนบุรี	ดร.เศกสิทธิ์ ปักซี่	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9	4712999	การสร้างสรรคทุนวัฒนธรรมทวารวดีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐมยกระดับคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างจิตสำนึกกรักท้องถิ่น	ดร.วิรัตน์ ปันแก้ว	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10	4712691	การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนต่อยอดทางนิเวศศิลป์ กวีและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวีรัตน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
11	4712810	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการศิลปิน ช่างฝีมือท้องถิ่น และผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	ผศ.ดร.กิจติพงษ์ ประชาชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12	4712950	เกลือสิน(ทรีย์): การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม เกลือสินเฮาว์ สู่ เกลือสิน(ทรีย์) เพื่อสร้างอัตลักษณ์และยกระดับผลิตภัณฑ์เกลือสินเฮาว์ สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกลือสินเฮาว์ในพื้นที่แอ่งสกลนคร	ดร.พสุธา โกมลมาลย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13	4713051	การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยกลไกความร่วมมือเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์กวยคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์	ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14	4712829	สมุทรสงครามอยู่ดี: จากต้นตุนิเวศวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อวิถีวัฒนธรรมและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน	รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ	มหาวิทยาลัยศิลปากร
15	4712763	การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
16	4712781	การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี